



วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2554

ชี้ข้าวตลาดโลกราคาสูงขึ้นไทยส่งออกฉลุย

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับดีตลอดทั้งปี เนื่องจากหลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ อีกทั้งเพลิงระเบิดทำให้ปริมาณข้าวลดด้วย รวมถึงฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลข้าวซื้อข้าวถึง 2 ล้านตันในปี นี้ ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น

ขณะที่ขณะนี้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวเวียดนามไม่มาก ประมาณตันละ 20-30 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวเลือกที่จะนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น เพราะระดับราคาใกล้เคียงกัน อีกทั้งผู้นำเข้ามีความมั่นใจในคุณภาพข้าวไทยและการส่งมอบข้าวของไทย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ข้าวไทยมีราคาใกล้เคียงกับเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลไทยเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

นายมนัสกล่าวต่อว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 ล้านตัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 3.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นรูปเงินไทยประมาณ 52,049 ล้านบาท โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 571 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปีนี้ 2554 คาดว่าการส่งออกข้าวไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 9-9.5 ล้านตัน มูลค่า 5,300-5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดส่งออกข้าวไทยที่สำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย บังกลาเทศ อิรัก อิหร่าน แอฟริกาใต้ มาเลเซีย จีน กานา และสหรัฐอเมริกา

ส่วนชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวขาวประมาณ 1.4 ล้านตัน ข้าวหนึ่งประมาณ 0.8 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิประมาณ 0.5 ล้านตัน ปลายข้าวประมาณ 0.1 ล้านตัน ข้าวเหนียวประมาณ 0.07 ล้านตันข้าวหอมปทุมธานีประมาณ 0.05 ล้านตัน

ที่มา คมชัดลึก

ที่ที่อาร์ซีเดือนพ.ค.ข้าวไทยราคาพุ่ง อาหิสงส์สต็อกโลกลด-หลายชาติแห่ประมูลซื้อ

นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย (ที่ที่อาร์ซี) เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งตลาดไทยตั้งแต่เดือนพ.ค.54 เป็นต้นไป จะมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่สต็อกข้าวเพื่อความมั่นคงของประเทศปรับตัวลดลง เนื่องจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ อาจจะต้องเข้าประมูลซื้อข้าวในตลาดโลก เพื่อนำไปบริโภคในประเทศ โดยอินโดนีเซีย สต็อก 1.97 เดือน ฟิลิปปินส์ 1.41 เดือน และเวียดนาม 1.08 เดือน โดยสต็อกข้าวลดลงต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของสต็อกข้าวโลกที่ 2.60 เดือน ดังนั้นครั้งหลังปี 2554 ข้าวไทยน่าจะได้รับการสนับสนุนจากสต็อกข้าวลดลง และในฐานะที่ไทยมีสต็อกข้าวอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 6.93 เดือน ส่งผลให้ราคาข้าวของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

ขณะเดียวกัน ราคาข้าวในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของข้าวเปลือกในตลาดชิคาโก สหรัฐ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งตลาดไทยคงไม่หวือหวาเหมือนช่วง 2-3 ปีก่อน เพราะปริมาณข้าวใน สต็อกของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุลดราคาข้าวไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้สต็อกข้าวของประเทศต่างๆ ในปี54 เมื่อเทียบกับการบริโภคมีแนวโน้มลดลง แม้ขณะนี้จะมีปริมาณที่มากกว่าปีก่อนอยู่ก็ตาม แต่สต็อกข้าวไทยยังถือว่าเป็นอันดับ 1 หากเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ดังนี้คือ ประเทศไทย มีสต็อก 6.93 เดือน ลดลงจากปีก่อนที่มี 7.18 เดือน สหรัฐมีสต็อก 5.12 เดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 3.59 เดือน ญี่ปุ่นมีสต็อก 4.12 เดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 3.94 เดือน จีน มีสต็อก 3.88 เดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 3.65 เดือน และอินเดีย มีสต็อก 2.85 เดือน ลดลงจากปีก่อนที่มี 2.87 เดือน แต่สต็อกข้าวโลกทั้งหมดสูงถึง 2.60 เดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่สต็อกข้าวลดลงอยู่ที่ 2.57 เดือน โดยสต็อกข้าวในโลกเพิ่มจาก 93.81 ล้านตันมาเป็น 97.09 ล้านตัน เป็นระดับสต็อกข้าวในโลกที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี45/46 ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาตลาดโลกเพิ่มไม่มากนักเมื่อเทียบกับธัญพืชสินค้าอื่นๆ

"ช่วงที่ผ่านมายอมรับค่อนข้างแปลกใจ เพราะราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งตลาดไทย ปรับตัวลดลง หรือมีการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ โดยจากปี 2553 เป็นต้นมาราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารปรับขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนที่เป็นอาหารสูงขึ้น 5.9% 5.1% และ 5.9% สำหรับเดือน ม.ค. ก.พ. และมี.ค. ตามลำดับ เมื่อเทียบกับราคาในปีก่อน นอกจากนั้นสินค้า บางตัวยังหายไปจากตลาดเป็นครั้งคราว เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำตาล และแม่แต่ไข่ไก่ อีกทั้งขณะนี้ราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ก็กำลังเตรียมปรับตัวเพิ่มขึ้น"นายสุทัศน์กล่าว

นอกจากราคาข้าวที่จะสูงขึ้น เนื้อสัตว์และนมยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ยังคงสูงอยู่ และยังมีปัญหาอากาศแล้งทำให้สัตว์เลี้ยงตายไปจำนวนหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าเหล่านี้มีผลกระทบต่อราคาในไทยและเศรษฐกิจไทยโดยตรง เพราะไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในสินค้าหลายตัว โดยเฉพาะข้าว น้ำตาล และเนื้อไก่

ที่มา ข่าวสด

ขงกรม.ทิงทวนโครงการรอกหญ้ำ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 3 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐบาล จะพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างน้อย 2-3 โครงการ ทั้งโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โครงการป้อนเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก่อนยุบสภา โดยเฉพาะโครงการประกันภัยพืชผลที่รัฐบาลต้องการนำมาใช้ให้ทันกับการปลูกข้าวหน้าปีในฤดูกาลผลิต 54/55 นี้ก่อน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่า จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ฝนแล้ง หนาว หรือเกิดโรคระบาด

ทั้งนี้สาระสำคัญของโครงการประกันภัยพืชผล คือการกำหนดเบี้ยประกันภัยที่ได้ข้อสรุปร่วมกันจากทั้งกระทรวงการคลังและบริษัทประกันภัยที่ 120-130 บาทต่อไร่ต่อปี จากเดิมที่เคยเสนอ 140 บาท โดยเกษตรกรและรัฐ จะรับภาระคนละ 50% โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเข้ามา สนับสนุนด้วยการลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพื่อให้มีเงินเหลือจ่ายค่าเบี้ยประกัน ส่วนการเข้าร่วมโครงการนั้นไม่น่ามีปัญหา เพราะ ธ.ก.ส.มีบัญชีรายชื่อเกษตรกรทั้ง 100% เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าโครงการประกันรายได้ทั้งหมดอยู่แล้ว จึงสามารถเดินหน้าโครงการได้ทันที

"หลักการอื่นยังเหมือนเดิม คือ กำหนดกรณีนาข้าวเกิดเสียหายจะได้ชดเชย 2,000 บาท เป็นส่วนที่รัฐบาลชดเชย 606 บาทต่อไร่ หากเกษตรกรซื้อประกันด้วยจะได้อีก 1,400 บาท รวมเป็นเงินไร่ละ 2,006 บาท ส่วนของลูกค้ำที่กู้เงินจากธ.ก.ส. 37 ล้านไร่หรือ 60% ของพื้นที่นาข้าวทั้งหมด นั้นน่าจะเข้าโครงการอยู่แล้ว เพราะต่อไปเงินกู้นี้ จะผูกติดกับการทำประกันภัยด้วย ส่วนที่เหลือนั้นแล้วแต่ความสมัครใจว่าจะเข้าโครงการหรือไม่ ซึ่งธ.ก.ส.อาจจูงใจด้วยการลดดอกเบี้ยให้ เป็นต้น แต่หากเกษตรกรไม่เข้าโครงการ รัฐจะเป็นผู้จ่ายค่าดอกเบี้ยเอง ซึ่งต้องขออนุมัติงบจากรัฐบาลด้วยคาดว่าจะใช้เงินกว่าปีละ 4,000 ล้านบาท เบื้องต้นบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจะรับ

จ่ายค่าชดเชยสินไหมให้ 10% ที่เหลืออีก 90% จะส่งให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อของต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการต่อไป”

ส่วนโครงการปุ๋ยสั่งตัดฯ ตามนโยบายของนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี นั้นแม้ว่าจะได้รับความเห็นชอบในหลักการจากครม.เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมาแล้ว แต่มีรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องเสนอให้กรมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง โดยเฉพาะวงเงินที่จะนำไปชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในอัตรา กก.ละ 1.50 บาทหรือคิดเป็นวงเงินรวมประมาณ 2,250 ล้านบาท จากจำนวนปุ๋ยที่ใช้โดยรวมทั้งประเทศประมาณ 1.5 ล้านตัน

ด้านนายไทรรงค์ กล่าวว่า จะเสนอให้กรมพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดของโครงการปุ๋ยสั่งตัดฯ อีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค.นี้ ซึ่งจะกำหนดสูตรปุ๋ยรวม 10 สูตร ซึ่งยืนยันว่าแนวคิดของโครงการปุ๋ยสั่งตัดฯ ได้มีหน่วยงานทั้งกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และนักวิจัยหลายคนเคยทดลองทำได้ผลมาแล้วใน 20 จังหวัด เพียงแต่รัฐบาลไม่ได้นำมาใช้ ขณะเดียวกันในปัจจุบันเกษตรกรไทยต่างใช้ปุ๋ยแต่ละสูตรมากเกินไปถึง 40-50 สูตร ทำให้สูญเสียเงินโดยใช่เหตุถึง 50% คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และการใช้สูตรปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของผิวดิน

รายงานข่าวกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรม.จะพิจารณาแผนพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 54-58 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยจะแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน 3 ประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร และกลุ่มบริการ รวมถึงการจัดการปุ๋ยเพื่อเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธาตุอาหารพืชของแร่ธาตุและสารบำรุงดินด้วย.

ที่มา เดลินิวส์

สถาบันอาหารคาดส่งออกไตรมาส 2 ชะลอ

นายเพชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าอาหารในปี 2554 คาดว่าจะมีมูลค่า 855,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.5 % โดยได้รับปัจจัยหลักจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกได้ 211,734 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 2.6 % โดยได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวดีและผู้ผลิตมีข้อจำกัดในการเพิ่มกำลังการผลิตเพราะขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งการส่งออกไตรมาส 2 ชะลอตัวลงจากไตรมาส 1 ปีนี้เล็กน้อย โดยไตรมาส 1 ส่งออกได้ 222,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 8.5 %

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ 1 ของไทย มีสัดส่วนการส่งออก 14-15 % ของมูลค่าการส่งออกอาหารรวม ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีไทยส่งออกอาหารไปญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละ 113,000 บาท โดยพื้นที่เกษตรกรรมและประมงของญี่ปุ่นที่เสียหายจากปัญหาแผ่นดินไหวและปัญหาการรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะสร้างความต้องการสินค้าการเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้สินค้าอาหารไทยส่งออกไปญี่ปุ่นจะขยายตัวดีขึ้น และสินค้าที่มีโอกาสขยายตัว คือ ไข่ปรุงสุก กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ทุ่นกระป๋อง ปลาทะเลสดแช่แข็ง ผลไม้สดและแปรรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

นายเพชร กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การส่งออกดีขึ้นแต่มีข้อจากปัญหาอำนาจซื้อของคนญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงเพราะประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย และตลาดส่งออกญี่ปุ่นยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงเพราะประเทศคู่แข่งก็ต้องการขยายตลาดไปญี่ปุ่น เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-28 เม.ย. 2554 มีจำนวน 660,091 ตัน มูลค่า 306.798 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 28 เม.ย. 2554 มีจำนวน 2.509 ล้านตัน มูลค่า 1.191 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทางด้าน กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ จะส่งออกข้าวได้ 2.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรก อินโดนีเซียนำเข้าข้าว 685,000 ตัน คิวบา 157,000 ตัน

ทั้งนี้ มีรายงานว่าเวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 3.7 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 2.2 ล้านตัน และยังมีเหลือสัญญาค้างส่งมอบอีก 1.5 ล้านตัน โดยคาดว่าข้าวจำนวนนี้จะส่งมอบในเดือน พ.ค. และเดือนมิ.ย.นี้

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหาร (vice chairman of VFA) ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้นำเข้าข้าวจากจีนได้เพิ่มการสั่งซื้อข้าวจากเวียดนาม โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการทำสัญญาซื้อขายแล้วประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งยังไม่นับรวมการนำเข้าผ่านแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ โดยในขณะนี้ได้มีการส่งมอบแล้วประมาณ 70,000 ตัน และคาดว่าจะมีการส่งมอบในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 130,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

ทั้งนี้ เขากล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่จีนสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามมากขนาดนี้ ซึ่งนอกจากจีนแล้ว เขายังคาดหวังว่าประเทศญี่ปุ่นก็กำลังพิจารณาที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามด้วย โดยอาจจะซื้อมากถึง 250,000 ตัน

นาย Pham Van Bay ยังได้ระบุว่า ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เวียดนามทำสัญญาขายข้าวให้แก่คิวบา จำนวน 250,000 ตัน บังคลาเทศและฟิลิปปินส์ประเทศละ 200,000 ตัน รวมถึงได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government deals) กับอินโดนีเซียจำนวน 400,000 ตัน ด้วย ซึ่งการทำสัญญาขายข้าวเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวได้ส่งผลให้ราคาข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตรายฤดูหนาว (winter-spring rice crop harvest) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง พุ่งสูงขึ้นมาก ทั้งๆที่ตามปกติราคาจะอ่อนตัวลงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

มีรายงานว่า จากการที่ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนาม (Vietnam's Ministry of Industry and Trade) และกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ (South Korea's Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries) ในโอกาสที่เกาหลีใต้ได้มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (a minimum market access (MMA) arrangement agreed with the World Trade Organization; WTO) ทางด้านผู้นำเข้าข้าวของเกาหลีใต้ได้แสดงความจำนงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม แต่เวียดนามจะต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวและควบคุมให้ได้ตามที่เกาหลีใต้ต้องการ

ทั้งนี้ ในปีนี้เกาหลีใต้ได้กำหนดโควตานำเข้าข้าวจำนวน 347,000 ตัน โดยแบ่งเป็นโควตาที่กำหนดให้เฉพาะ 4 ประเทศคือ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน และไทยเป็นจำนวนรวม 205,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 142,000 ตัน จะเป็นโควตาทั่วไปที่ประเทศใดก็สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ซึ่งจะเริ่มมีการจัดประมูลในเดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป

เมื่อปีที่ผ่านมา ผู้ส่งออกของเวียดนามก็เคยเข้าร่วมการประมูลของเกาหลีใต้แต่เนื่องจากคุณภาพข้าวยังไม่ได้ตามที่เกาหลีใต้ต้องการจึงไม่ประสบความสำเร็จ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

สำนักข่าว Dow Jones รายงานว่า จากการที่อินเดียยังคงมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ และข้าวสาลีนั้น ได้ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าทั้ง 2 ชนิดของปากีสถานมาก โดยปากีสถานได้เข้ามาแทนที่อินเดีย ในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เริ่มมีการเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวแล้ว โดยอ้างเหตุผลที่ขณะนี้อินเดียมีสต็อกธัญพืชเป็นจำนวนมากเพียงพอกับความต้องการแล้ว ประกอบกับมีการคาดหมายว่าผลผลิตในฤดูถัดไปจะมีปริมาณมาก และรัฐบาลจะต้องจัดหาพื้นที่คลังเก็บสินค้าไว้สำหรับเก็บผลผลิตในฤดูใหม่ ด้วย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา อินเดียมีสต็อกข้าวประมาณ 29 ล้านตัน และ สต็อกข้าวสาลีประมาณ 15.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Buffer and strategic reserves requirements) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 14.2 และ 7 ล้านตันตามลำดับ

นักวิเคราะห์ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผู้นำเข้าจากแอฟริกาใต้ได้หันไปนำเข้าข้าวจากปากีสถาน และประเทศไทยแทน ซึ่งในส่วนของปากีสถานนั้น แม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาจะประสบกับภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงแต่ก็ยังคงสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-Basmati rice) ในช่วงเดือน ก.ค.-มี.ค. ที่ผ่านมาได้ถึง 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวในอินเดียระบุว่า อินเดียสามารถที่จะเสนอขายข้าวหนึ่งได้ที่ระดับราคา 400 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี ขณะที่ปากีสถานเสนอขายที่ 470 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี และไทยเสนอที่ราคา 500 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี

นอกจากนี้ อินเดียสามารถที่จะเสนอขายข้าวขาว 25% ได้ที่ระดับราคา 440 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี ขณะที่เวียดนามเสนอขายที่ 450 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี และปากีสถานเสนอที่ราคา 440 เหรียญสหรัฐ เอพโอบี

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

จากการที่ องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ได้จัดการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวในจำนวนที่เหลือจากการจัดสรรในครั้งแรกอีก 205,152 ตัน เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกร (private traders and farmer groups) เข้าร่วมได้นั้น ความคืบหน้าล่าสุดปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 21 ราย คิดเป็นจำนวนข้าว 306,298 ตัน โดย NFA จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอประมาณ 2 สัปดาห์

ในขณะที่ NFA ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้ทั้งบริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในรอบแรกเป็นจำนวนรวม 454,848 ตัน จากจำนวนที่กำหนดไว้ 660,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

จีน

ประเทศจีนเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ นับเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้มาตรการตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิไทยเข้าสู่ตลาดจีนเมื่อปี 1992 และผูกขาดตลาดข้าวระดับสูงของจีน โดยในปัจจุบันนี้ ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังประเทศจีนปีละประมาณ 2 แสนตัน ในราคาตันละประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐ ซึ่งแพงกว่าข้าวธรรมดากว่า 2 เท่า จึงทำให้มีการผสมข้าวธรรมดากับข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น ดังนั้นทางการจีนจึงออกมาตราการตรวจสอบความบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกเพื่อจัดระเบียบตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน ภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนมีนาคม 2554 โดยฮ่องกงได้นำเข้าข้าวในเดือนมีนาคม 2554 ปริมาณรวม 85,059 ตัน โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 49,081 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 57.7% รองลงมาเวียดนาม 25,684 ตัน (30.2%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศจีน 9,110 ตัน (10.7%) ออสเตรเลีย 602 ตัน (0.7%) สหรัฐอเมริกา 182 ตัน (0.2%) ญี่ปุ่น 209 ตัน (0.2%) ไต้หวัน 87 ตัน (0.1%) และจากกัมพูชา 50 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2554 ข้าวไทยมีส่วนแบ่งตลาด 57.7% โดยมีแนวโน้มลดลงจาก 73.5% ในเดือนมกราคม 2553 ในขณะที่ ข้าวจากเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.6% ในเดือนมกราคม 2553 เป็น 30.2% ในเดือนมีนาคม 2554

สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 26,740 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 24,335 ตัน และอื่นๆ (other) 2,406 ตัน

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2553 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554) ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ได้จัดการประมูลข้าวนำเข้าตามข้อตกลง Minimum Access ขององค์การการค้าโลก (WTO) แบบ Ordinary Minimum Access (OMA) และแบบ Simultaneous Buying and Selling Tender System (SBS) โดยมีผลสรุปการประมูลดังนี้

1. การประมูลข้าวนำเข้าแบบ Ordinary Minimum Access (OMA) มีการนำเข้ารวม 640,482 ตัน จากการประมูลทั้งหมด 11 ครั้ง แบ่งเป็นการนำเข้าจากไทย 296,482 ตัน (46.3%) จากสหรัฐอเมริกา 295,000 ตัน (46.1%) จากออสเตรเลีย 36,000 ตัน (5.6%) และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 13,000 ตัน (2.0%)

2. การประมูลข้าวนำเข้าแบบ Simultaneous Buying and Selling Tender System (SBS) มีการนำเข้าปริมาณรวม 37,226 ตัน จากการประมูลทั้งหมด 9 ครั้ง แบ่งเป็นการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 22,210 ตัน (59.7%) จากไทย 11,010 ตัน (29.6%) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 3,468 ตัน (9.3%) จากปากีสถาน 398 ตัน (1.1%) จากอินเดีย 72 ตัน (0.2%) และจากอิตาลี 68 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ สรุปผลการประมูลข้าวตามข้อตกลง Minimum Access ในปีงบประมาณ 2553 ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าข้าวน้อยกว่าปริมาณตามข้อตกลง Minimum Access ประมาณ 100,000 ตัน (ปริมาณข้าวนำเข้าตามข้อตกลง MA 770,000 ตันต่อปี) โดยประเทศญี่ปุ่นนำเข้าข้าวทั้งแบบ OMA และ SBS จากสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 317,210 ตัน (46.8%) รองลงมาได้แก่ ไทย 307,492 ตัน (45.3%) จากออสเตรเลีย 36,000 ตัน (5.3%) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 16,468 ตัน (2.4%) และส่วนที่เหลือนำเข้าจากปากีสถาน อินเดีย และอิตาลี

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุนสาเหตุที่ความต้องการนำเข้าข้าวเพื่อการบริโภคของญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2553 ต่ำกว่าเป้าหมายนำเข้าประมาณ 100,000 ตัน เนื่องจากความนิยมที่มีต่อข้าวนำเข้าลดลง จากสาเหตุต่างๆดังนี้ 1. ราคาข้าวนำเข้าที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการข้าวเพิ่มขึ้น และ 2. ราคาข้าวในญี่ปุ่นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคของญี่ปุ่นลดลง

ที่มา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว